

NGUYỄN CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 11/12, đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã tới thăm và làm việc tại khu công nghiệp Liên Hà Thái, huyện Thái Thụy.

địa bàn tỉnh được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 274 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 57.100 tỷ đồng; đặc biệt, năm 2023, tổng vốn đăng ký của các dự án FDI đầu tư vào tỉnh đạt trên 3 tỷ USD.



Lãnh đạo Công ty Cổ phần Green i-Park giới thiệu với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và các đồng chí lãnh đạo tỉnh về khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo với nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình nửa nhiệm kỳ qua.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chú trọng triển khai, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Năm 2023 đã công nhận thêm 10 xã, nâng tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến nay là 34 xã.

ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế và phục vụ đời sống nhân dân. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững.

đưa Thái Bình bứt phá mạnh mẽ hơn nữa. Nguyên Chủ tịch nước đề nghị tỉnh cần quan tâm hơn nữa tới công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp phát triển; tiếp tục đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm; hoạch định các quyết sách mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống đoàn kết để cùng nhau hướng về mục tiêu chung.

mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội... Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho Thái Bình, đồng thời khẳng định quyết tâm của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong việc dám nghĩ đến việc lớn hơn, khó hơn với quyết tâm cao nhất để sớm đưa Thái Bình phát triển nhanh, mạnh, bền vững, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước cũng như niềm tin, sự kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh nhấn mạnh những nội dung quan trọng trong Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, đề nghị TAND hai cấp tỉnh Thái Bình cần tập trung nghiên cứu kỹ tài liệu, lĩnh hội đầy đủ các nội dung, quán triệt, triển khai hiệu quả.

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

Lễ tổng kết, trao giải hội thi sáng tạo khoa học, công nghệ và kỹ thuật tỉnh lần thứ X và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ VI, năm 2022 - 2023 nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân tích cực trong tổ chức hội thi, cuộc thi; trao giải cho các tác giả đạt giải.

ĐỒ ÁI ĐẠI TRÀ...

(Tiếp theo trang 1)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình và các địa phương đẩy nhanh tiến độ tu bổ, sửa chữa công trình, nạo vét để thống nhất mương xong trước ngày 31/12/2023. Thực hiện nghiêm quy trình vận hành công trình thủy lợi được ban hành, quan trắc các yếu tố khi tượng thủy văn và ghi chép đầy đủ theo quy định, đặc biệt là các công dưới đê bị ảnh hưởng xâm nhập mặn.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

và yếu tố con người để đưa Thái Bình phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, có cơ sở kinh tế hiện đại với công nghiệp là động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đưa Thái Bình trở thành một trong những trung tâm phát triển công nghiệp của vùng.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo làm rõ hơn về kết quả tiếp thu, giải trình theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành.

các công việc để hoàn thiện Quy hoạch tỉnh. Cho ý kiến cụ thể vào một số nội dung giải trình theo ý kiến tham gia của các bộ, ngành, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn rà soát chặt chẽ các nội dung trong Quy hoạch tỉnh bảo đảm tính chính xác, đúng theo yêu cầu; các sở, ngành, địa phương chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn trong quá trình hoàn thiện; phấn đấu trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh trong năm 2023.

hoạch diện VIII); địa điểm đầu tư tại xã Thái Đô, huyện Thái Thụy; diện tích đất dự kiến sử dụng gần 270ha; thiết kế gồm 2 tủ máy, công suất khoảng 1.500MW; tổng vốn đầu tư gần 2 tỷ USD. Mục tiêu của dự án là sản xuất điện khí từ khí thiên nhiên hòa lỏng LNG và truyền tải vận chuyển điện từ nơi sản xuất đến hệ thống phân phối.

hội để tỉnh có bước phát triển mới. Chính vì thế, ngày sau khi quy hoạch diện VIII được phê duyệt, tỉnh đã nỗ lực bắt tay ngay vào triển khai thực hiện dự án. Thống nhất với chủ trương chấp thuận đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình và chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án gồm liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thành Việt Nam, Tokyo Gas Co.,Ltd và Kyuden International Corporation, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Trưởng trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phối hợp tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông



Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chiều ngày 11/12, Công an tỉnh phối hợp với Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) giai đoạn 2023 - 2026 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Công an tỉnh và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về công tác bảo đảm trật tự, ATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, lồng ghép các buổi lễ, bài giảng giáo lý đến tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh. Phối hợp khắc phục những bất cập và triển khai các biện pháp bảo đảm ATGT tại cơ sở thờ tự. Vận động tăng ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh tham gia bảo đảm trật tự, ATGT, triển khai xây dựng các mô hình "Tăng ni, Phật tử tham gia giao thông văn hóa, an toàn".

Thông qua công tác phối hợp góp phần bảo đảm trật tự, ATGT, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tăng ni, Phật tử khi tham gia giao thông, đồng thời tiếp tục lan tỏa thói quen, nếp sống, văn hóa, văn minh tham gia giao thông an toàn trong cộng đồng Phật giáo và các tầng lớp nhân dân.

TRINH CƯỜNG

Tuyên truyền Luật số 14 của Quốc hội, Nghị định 137 của Chính phủ

Sáng ngày 11/12, Công an xã Nam Cao phối hợp với Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an huyện Kiến Xương) tổ chức tuyên truyền Luật số 14 của Quốc hội, Nghị định số 137 của Chính phủ về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và công tác an ninh trật tự cho cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương.

Tại buổi tuyên truyền, gần 1.600 cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THPT Bắc Kiến Xương đã được cán bộ Công an huyện thông tin về tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn huyện thời gian qua; các lỗi học sinh thường vi phạm khi tham gia giao thông. Đặc biệt, tuyên truyền cho học sinh cũng như giáo viên hiểu rõ các nội dung của Luật số 14 và các văn bản có liên quan; phổ biến những điểm mới của Nghị định số 137 về quản lý, sử dụng pháo như các trường hợp được sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ; các hành vi bị nghiêm cấm về sử dụng pháo...

Qua buổi tuyên truyền giúp cán bộ, giáo viên, học sinh nâng cao nhận thức, hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ; không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

PHẠM HÙNG (Đại TTTT Kiến Xương)

CÔNG TY TÂN ĐỆ Trao tặng gần 17.000 bình chữa cháy cho người lao động

Sáng ngày 11/12, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) tổ chức trao tặng bình chữa cháy cho gần 17.000 người lao động tại tất cả các nhà máy. Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Tân Đệ cùng bạn phòng cháy - giúp bạn chữa cháy".

cho người lao động. Đặc biệt, người lao động được phổ biến các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, có những kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cơ bản, cách thoát nạn trong tình huống nguy hiểm và tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ hiệu quả. Tổng kinh phí thực hiện công tác đào tạo, huấn luyện và trang bị bình chữa cháy cho người lao động hơn 5,1 tỷ đồng.

về phòng, chống cháy, nổ tại doanh nghiệp mà còn có những hoạt động thiết thực tham gia cùng cộng đồng phòng, chống "giặc lửa". Việc Công ty Tân Đệ trang bị kiến thức, kỹ năng và tặng bình chữa cháy cho gần 17.000 người lao động sẽ là lực lượng rất quan trọng trong phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở sản xuất, nhất là khi có tình huống mới phát sinh, góp phần cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.



Lãnh đạo Công an tỉnh và Công ty Tân Đệ trao tặng bình chữa cháy cho người lao động.

KHẮC ĐUẤN

Tập huấn "Chăm sóc sức khỏe chủ động thời kỳ công nghệ 4.0 và hậu Covid-19"

Sáng ngày 11/12, Sở Y tế tổ chức tập huấn chuyên đề "Chăm sóc sức khỏe chủ động thời kỳ công nghệ 4.0 và hậu Covid-19" cho hơn 500 cán bộ đại diện cho các đơn vị của ngành y tế.

ngơi hợp lý, hướng dẫn dinh dưỡng, luyện tập thể dục thể thao, khám sức khỏe định kỳ, điều trị các bệnh mạn tính, tránh lạm dụng thuốc... để mang lại kết quả điều trị cao nhất. Ngoài ra, công nghệ 4.0 cần được các đơn vị y tế tư vấn xa đến tuyến tỉnh áp dụng tối đa trong các hoạt động dự phòng, khám và điều trị bệnh. Công nghệ 4.0 trong y tế chính là cảm nang để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Để bảo đảm cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền lợi, đồng thời quản lý tốt các chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) đúng với các quy định của Nhà nước, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh thường xuyên bám sát hướng dẫn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam để thống nhất nội dung phối hợp giữa cơ quan BHXH với các cơ sở y tế trên địa bàn trong giám định, kiểm tra, giám sát công tác KCB BHYT. Hết tháng 11/2023, BHXH tỉnh đã chi trả hơn 1.645 tỷ đồng cho KCB BHYT, tăng 295,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

Hơn 1.645 tỷ đồng chi trả khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

khẩn, vướng mắc trong khám và điều trị nhằm nâng cao chất lượng KCB BHYT. Qua đó tạo thêm niềm tin để người dân yên

tâm tham gia BHYT, chủ động chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

ĐỖ HỒNG ANH



Người dân huyện Thái Thụy khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt 2 nội dung cơ bản: chăm sóc sức khỏe chủ động thời kỳ công nghệ 4.0 và hậu Covid-19; thời kỳ công nghệ 4.0 và y tế số. Đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19, các cán bộ y tế cần lưu ý trong điều trị về một số triệu chứng hậu Covid-19 như đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, đau khớp, đau cơ, mất mùi vị, khó thở, tổn thương phổi, tim đập nhanh... Chú trọng tư vấn tâm lý, chế độ làm việc và nghỉ

THANH TÂM (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)